

NĂM THỨ 63
THỨ SÁU
13
THÁNG 12-2024
(13-11 năm Giáp Thìn)
SỐ: 9338



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:
126 - PHỐ LÊ LỢI - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3836.308 - 0227.3836.544
0227.3832.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự kỳ họp.



Đoàn chủ tọa kỳ họp.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ chín, ngày 12/12, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường; thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thịnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại 2 phiên thảo luận chiều ngày 10 - 11/12. Các đại biểu và lãnh đạo một số ngành phát biểu tại hội trường

(Xem tiếp trang 2)
NHÓM PHÓNG VIÊN

Phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực, quyết tâm cao, đạt được kết quả với những giá trị cụ thể

(Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh)

Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Kính thưa các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân

trong tỉnh, kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, góp ý toàn diện đối với các nội dung trình kỳ họp. Nhiều ý kiến phát biểu của đại biểu đã góp ý, phản ánh về những vấn đề thực tiễn địa phương và ý kiến, nguyện vọng

của cử tri, đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế, tập trung vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác quản lý, điều hành của các cơ quan chính quyền.

Trên cơ sở xem xét báo cáo của UBND tỉnh, các ngành liên quan, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh,

(Xem tiếp trang 2)

Quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2025

(Phát biểu của đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Kính thưa đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh!

Kính thưa đoàn chủ tọa kỳ họp!

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Được sự ủy quyền của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,

thay mặt UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh, lời đầu tiên tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các quý vị đại biểu, cử tri cùng toàn thể Nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tại kỳ họp thứ chín, HĐND khóa XVII, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh 11 báo cáo, 12 tờ trình theo dự kiến nội dung chương trình làm việc. Qua

thảo luận tại tổ, tại hội trường, các vị đại biểu đã có nhiều ý kiến phát biểu sâu sắc, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời, phản ánh, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề cần cử tri quan tâm

(Xem tiếp trang 3)

▶ HƯNG HÀ

Sơ kết 2 năm thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự khu vực giáp ranh

Chiều ngày 12/12, huyện Hưng Hà tổ chức sơ kết 2 năm (2023 - 2024) thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) khu vực giáp ranh giữa huyện Hưng Hà với thành phố Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) và huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam). Tới dự có Đại tá Trần Xuân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình; lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam; lãnh đạo huyện Lý Nhân (Hà Nam); huyện Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên).

(Xem tiếp trang 4)
THÀNH THỦY

▶ TIỀN HẢI

Gặp mặt đảng viên là người có đạo

Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2024 và đón năm mới 2025, chiều ngày 12/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Hải tổ chức gặp mặt đảng viên là người có đạo trên địa bàn.

Huyện Tiên Hải có 29 giáo xứ, 48 giáo họ, 76 nhà thờ với trên 48.000 người theo đạo Công giáo, chiếm hơn 30% đồng bào Công giáo toàn tỉnh; có 48 chùa với trên 35.000 tín đồ, Phật tử. Toàn huyện hiện có 153 đảng viên là người có đạo, trong đó nhiều đảng viên là người Công giáo hiện tham gia công tác trong hệ thống chính trị ở địa phương, giữ vai trò lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở. Những năm qua, đảng viên là người có đạo

(Xem tiếp trang 4)
QUỲNH LƯU

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2

Vượt khó, sớm hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh

(Xem trang 4)



Các kỹ sư vận hành Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.



Quét mã QR để xem Báo Thái Bình điện tử tại địa chỉ <https://baothaibinh.com.vn>



Quét mã QR để xem phiên bản báo in trên Báo Thái Bình điện tử



Quét mã QR để xem Fanpage Báo Thái Bình điện tử tại địa chỉ <https://www.facebook.com/baothaibinh.com.vn>